



การกำหนดพันธะสัญญา ของสถานีดำรงภูธรบางขนาก
จังหวัดละเซิงเทรา
ในการให้บริการประชาชน

งานจรรยา

พันธะสัญญาของ งานจรรยาสถานีดำรงภูธรบางปะกง

ประเภทของงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติ	พันธะสัญญา	ภายใต้กรอบ
1. การจัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการจราจรประจำทางแยกหรือจุดที่มีปัญหาการจราจร เช่นทางแยกสำคัญหน้าศูนย์การค้าสถานศึกษาหรือย่านชุมชน	<ul style="list-style-type: none">มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำทางแยกสำคัญ และจุดสำคัญ เช่นหน้าศูนย์การค้าสถานศึกษา ย่านชุมชนช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด	<ul style="list-style-type: none">การจัดกำลังประจำทางแยก 3 แยก กำลัง 3 นายการจัดกำลังประจำจุดสำคัญ 3 จุด กำลัง 3 นายช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 16.00 น.	
2. จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจร	<ul style="list-style-type: none">จัดสายตรวจจราจรไว้อำนวยความสะดวกการจราจรกรณีได้รับแจ้งอุบัติเหตุ/รถเสี้ยว/ขอความช่วยเหลือ หรือการแก้ไขปัญหาการจราจรกรณีเร่งด่วนเฉพาะหน้า ซึ่งประชาชนร้องขอให้ดำเนินการและต้องปฏิบัติทันทีการจัดสายตรวจจราจรไว้อำนวยความสะดวกการจราจร	<ul style="list-style-type: none">ช่วงเวลาที่จัดสายตรวจ (ตลอด 24 ชม. หรือช่วงเวลาใด)สายตรวจจราจรเดินทางถึงที่เกิดเหตุ 5 นาทีจัดกำลังสายตรวจ 2 สาย จำนวน 2 นาย	ระยะเวลาในการเดินทางถึงที่เกิดเหตุ ให้นับระยะเวลาตั้งแต่ ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเดินทางไปพบผู้แจ้ง หรือถึงที่เกิดเหตุ

<p>3. การอำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกุม ออกใบสั่ง และ <p>เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ที่ แล้วนำใบอนุญาตขับขี่ ที่ เรียกเก็บนำส่งให้ เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับ</p> <p>- ช่วงเวลาที่มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้ทำการเปรียบเทียบปรับคดีประจำสถานี</p> <p>- นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวน เพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ ค่าปรับ และรับใบอนุญาตขับขี่คืน</p>	<p>ภายในเวลา 3 ชั่วโมง</p> <p>สามารถมาชำระค่าปรับได้ทุกวัน หรือวันราชการ</p> <p>เวลา 24 ชม.(ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ช่วงเวลาใด) ภายใน 30 นาที</p>	
<p>4. การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั่วไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> • พบเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อหรือ ยื่นหนังสือ • พิจารณา ดำเนินการแจ้ง แล้วผลให้ทราบ • พิจารณาเสนอ หน่วยงานเหนือ สังกัด แล้วแจ้ง ผลให้ทราบ 	<p>ภายใน 1 วันทำการ (กรณีสถานีตำรวจ ดำเนินการเองได้)</p> <p>ภายใน 3 วันทำการ (กรณีต้องขอคำสั่ง หรือ ประสานกับหน่วยอื่น)</p>	
<p>5. การขออำนวยความสะดวก กรณี ต้องขอใช้ พื้นที่จราจร</p>	<ul style="list-style-type: none"> • พบเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อหรือ ยื่นหนังสือ • พิจารณา ดำเนินการแล้ว แจ้งผลให้ทราบ • พิจารณาเสนอ หน่วยงานเหนือ สังกัด แล้วแจ้งผล ให้ทราบ 	<p>ภายใน 1 วันทำการ (กรณีไม่กระทบหน่วยอื่น)</p> <p>ภายใน 3 วันทำการ (กรณีต้องประสานกับหน่วยอื่น)</p>	
<p>6. การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจร กรณี จะต้องออก คำสั่ง หรือ ขอบังคับ เกี่ยวกับ การจราจร</p>	<ul style="list-style-type: none"> • พบเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อหรือ ยื่นหนังสือ • หัวหน้าสถานี พิจารณามี ความเห็นเสนอ • ส่งเรื่องไปยัง กองบังคับการ และ กองบัญชาการ เพื่อพิจารณา 	<p>ภายใน 3 วันทำการ</p>	